



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 17-18 มูลค่าข่าว 706,662.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



มหาลัยสร้างสรรค์สังคม

หวังนค.ต้นตัว
ช่วยแก้ปัญหา

หน้า 18



มหาลัยสร้างสรรค์สังคม หวังนค.ต้นตัวช่วยแก้ปัญหา



คณะวิชาด้านศิลปและการออกแบบเพื่อการสื่อสาร 11 มหาวิทยาลัย ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ร่วมมือกันเป็น “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” (University Network For Change : UNC) เพื่อสร้างนิกอออกแบบเพื่อการสื่อสารรุ่นใหม่ ที่มีสำนึกความเป็นพลเมือง และใช้ศักยภาพของตัวเองในการร่วมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมไทย

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ที่



ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 โดยได้จัดเสวนาประเด็นทรัพยากรและการเรียนรู้ประกอบด้วย หัวข้อเรียนรู้โจทย์สังคม-เติมทักษะการสร้างสรรค์สื่อ, วิถีถิ่นน้ำของประเทศไทยและทางออก, วิถีถิ่นป่านาน, การอนุรักษ์ “ผืนป่าตะวันตก” **ป่าผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ**, ทักษะของคนรุ่นใหม่ที่สังคมไทยต้องการ, **การศึกษาไทยถึงเวลาต้อง “เปลี่ยน”** และ **Active Play** โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร

อ.จักรพันธ์ วิลลิสินกุล อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หนึ่งในคณะทำงานของเครือข่ายฯ เผยถึงแนวทางในการดำเนินงานสำหรับ ปี 3 นี้ว่า กระบวนการในการทำงานในปีที่ 3 เรายังยืนยันในจุดเดิมที่ต้องการที่จะให้นักศึกษา อาจารย์ ได้พบโจทย์จริงในสังคมว่า ในสังคมของเรา กำลังเข้าไปเผชิญกับปัญหาอะไร การได้พบกับปัญหาจริง ๆ ทำให้

นักศึกษาและอาจารย์ได้ตื่นตัวกับเรื่องที่อยู่ในสังคมเรา และก็นำไปสู่การกระตุ้นทางความคิดและผลักดันงานที่สร้างประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม

“ประเด็นปัญหาในปีที่ที่เรากำลังจะเผชิญอยู่และใกล้ตัวเรามาก ๆ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาระดับชาติที่อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ คือเรื่องปัญหาการจัดการน้ำ แล้วก็ส่งผลกระทบต่ออันที่เข้าไปในเรื่องของการจัดการพื้นที่ป่า อีกประเด็นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษาแต่เขาอาจมองไม่เห็น คือ

เรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การปรับตัวเข้ากับสังคม ผมคิดว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่รวมถึงการศึกษานอกห้องเรียน การศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาด้วยตัวเอง เป็นเรื่อง

ต้องฝึกทักษะในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการเรียนรู้ด้วย”

อ.ศศิธร เฉลิมลาภ หนึ่งในวิทยากรในหัวข้อ การอนุรักษ์ “ผืนป่าตะวันตก” ป่าผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ ได้ให้ข้อคิดแก่นักศึกษาว่า ความคิดของคนเจนวายและเจนแซด ควรปรับค่านิยมหันมาฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม แล้วจะทำอย่างไรให้คนเราให้อยู่กับธรรมชาติได้และไม่ทำให้มันลดลงไปกว่านี้อีก ส่วนตัวมองว่าการมีโครงการนี้เป็นเวที ที่ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้สื่อสารประเด็นที่มีความสำคัญ ที่เป็นเรื่อง “ส่วนรวม” มากขึ้น

ด้านนายวิษณุ เวชกรปฏิวงศ์ หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เผยถึงเหตุผลที่เข้าร่วมโครงการว่า เคยเห็นงานของพี่ ๆ ในปีที่แล้วงานออกแบบของพี่ช่วยแก้ปัญหาได้จริง ๆ และคิดว่ามีประโยชน์ถ้าหากการออกแบบของเราช่วยเหลือคนอื่นได้ และการเข้าร่วมเวิร์กช็อปครั้งแรก ได้คุยกับเพื่อนระดมความคิดกันสร้างสรรค์งานออกมาเป็นสิ่งที่น่าลองและท้าทาย ส่วนประเด็นที่ชอบที่สุดคงเป็นเรื่องน้ำ เพราะมีบ้านอยู่แถวรังสิต ซึ่งในปี 2554 เกิดน้ำท่วมใหญ่ ถ้าเราสามารถทำงานออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดี

สำหรับ 11 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ นักศึกษามีการเวิร์กช็อปในครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. *สาวสายเดี่ยว*

